

'จักรมณท์'หนุนผู้โรงเหล็กต้นน้ำในไทย

ASTVผู้จัดการรายวัน - "จักรมณท์" ส่งสัญญาณหนุนผู้ผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำในไทยให้เกิดขึ้น หลังผู้บริหารเครือสหวิริยาตอบแก้หาหรือขอความชัดเจน ส่วนปัญหาถูกเหล็กต่างประเทศท่วมตลาดและต้องการให้ออกมาตรการเซอร์ชาร์จนั้นแนะนำให้ไปยื่นตรงต่อบอร์ดบีโอไอ

นายจักรมณท์ ผาสกุลวิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการเข้าหารือของผู้บริหารในเครือสหวิริยา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58 ว่า ทางกลุ่มสหวิริยาได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีโครงการจะพัฒนาขึ้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในส่วนของนโยบายรัฐบาลนั้นเห็นว่าควรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในไทย เนื่องจากไทยมีการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมาก

"คือจริงๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งไทยและพม่าในส่วนที่ทวาย

แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดขึ้นในฝั่งไทยมากกว่าเพราะจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้โดยเฉพาะในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกหรือเวสเทิร์นซีบอร์ดเพื่อจะเชื่อมโยงการค้าระหว่างกันได้ ขณะที่ฝั่งตะวันออกเองพื้นที่ก็เต็มแล้ว

ดังนั้น การประกาศนโยบายส่งเสริมที่นำจะเกิดได้ในรัฐบาลนี้ แต่จะให้เกิดการลงทุนคงไม่ทันเพราะต้องใช้เวลานาน" นายจักรมณท์กล่าว

นอกจากนี้ ทางเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นรายหนึ่ง ยังได้หารือถึงปัญหาการถูกสินค้าเหล็กราคาถูกท่วมตลาดโดยต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) พิจารณามาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก(เซอร์ชาร์จ) เพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องนี้ได้แนะนำให้ทำหนังสือไปยังบอร์ดบีโอไอโดยตรง เนื่องจากบีโอไอไม่ได้อยู่ในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจึงไม่สามารถผลักดันให้ได้

"ที่ผ่านมาบีโอไอเคยออกมาตรการเซอร์ชาร์จเหล็กแต่นานมาแล้วและก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะขัดกับองค์การการค้าโลก หรือ WTO หรือไม่ คงจะต้องเสนอบอร์ดบีโอไอให้พิจารณา" รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีปัญหาการท่วมตลาดมีการยื่นร้องเรียนให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการนำเข้าเหล็กเพื่อเป็นการปกป้องผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง สมอ.ก็ดำเนินการไปแล้วและกรณีการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ AD ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ เครื่องมือกระทรวงอุตสาหกรรมเองมีไม่มากนัก ■